

TỔNG QUAN LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Về Dự án GREAT

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) giúp hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội. GREAT hợp tác với khối doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành và tổ chức xã hội dân sự để mở ra cơ hội nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Dự án do Chính phủ Úc tài trợ và được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Lào Cai. GREAT bắt đầu được thực hiện từ năm 2017 và kéo dài 10 năm với tổng vốn đầu tư từ Chính phủ Úc là 67,4 triệu đô la Úc.



TÍNH TOÀN DIỆN

mang lại lợi ích rõ rệt cho ngành tài chính

Việt Nam đang hướng tới phát triển nền kinh tế tài chính toàn diện, được thể hiện thông qua Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia của chính phủ, hệ thống pháp luật ưu tiên người nghèo và sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng số hướng đến mở rộng tệp khách hàng cá nhân của các ngân hàng, trong đó bao gồm những khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.

Mặc dù Việt Nam có một hệ thống ngân hàng và tài chính vi mô khá hoàn thiện, một cộng đồng không nhỏ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ và các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tài chính. Việc thiếu hụt nguồn vốn vay và tín dụng là một trong những thách thức lớn mà họ đang phải đối mặt. Điều này làm hạn chế khả năng tiết kiệm, vay vốn, đầu tư hay chuyển tiền của họ.

Lợi ích kinh doanh của việc đảm bảo tài chính toàn diện, đặc biệt đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, là rất rõ ràng. Ngày càng nhiều ngân hàng nhận thức được rằng tiếp cận khách hàng nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số sẽ giúp họ mở rộng thị phần, dẫn đến tăng lợi nhuận. Các ngân hàng cũng nhận ra sự cần thiết phải điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Việc thiết kế các sản phẩm tài chính độc đáo và tìm ra những kênh phân phối hiệu quả sẽ mang lại cơ hội cho những đối tượng khách hàng mà trước đây các ngân hàng chưa quan tâm đến.



DỰ ÁN GREAT VÀ TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Những thành quả đã đạt được

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Dự án GREAT đã triển khai thí điểm hai tiểu dự án về tài chính toàn diện, một với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và một với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) (trước đây là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt). Cả hai tiểu dự án đều sử dụng hình thức cho vay tín chấp, giúp nông dân và doanh nhân nữ dễ dàng tiếp cận vốn hơn, từ đó giải quyết một trong những khó khăn lớn nhất mà họ đang gặp phải. Tổng cộng có 193 khách hàng lần đầu vay được tiếp cận với các khoản vay không cần thế chấp. LPBank cung cấp các khoản vay ngắn hạn (từ 3 đến 4 tháng) để hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động theo mùa của doanh nhân nữ trong các chuỗi giá trị nông nghiệp. NHCSXH cung cấp các khoản vay dài hạn với giá trị cao hơn trong các chuỗi giá trị du lịch và nông nghiệp. Cả hai tiểu dự án đều đạt tỷ lệ hoàn trả đúng hạn 100%.

Hai chương trình thí điểm này đã chứng minh tiềm năng nhân rộng và mở rộng quy mô, với điều kiện đảm bảo các yếu tố sau:



Cam kết mạnh mẽ của ban lãnh đạo trong việc áp dụng các mô hình tài chính toàn diện với mức lãi suất cạnh tranh hơn và tiến tới giảm dần các bảo lãnh/hỗ trợ.



Tăng cường cung cấp các khóa đào tạo về kiến thức tài chính, kỹ năng số và lập kế hoạch kinh doanh cho các hộ sản xuất nhỏ và chủ doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là do phụ nữ lãnh đạo.



Đề xuất việc áp dụng một mô hình linh hoạt nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi từ vay vốn tại NHCSXH sang các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính thương mại như LPB.



Tiếp tục hành trình: Những bước tiếp theo

Nhận thức sâu sắc về những rào cản trong việc tiếp cận tài chính, cả từ phía người vay và nhà cung cấp dịch vụ, GREAT hướng tới đưa các dịch vụ tài chính đến với mọi người dân tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và du lịch tại Lào Cai và Sơn La. Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau để hỗ trợ tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch:



Hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

GREAT hướng tới việc khai thác nguồn vốn của Nhà nước theo quy định tại Nghị định 28/2022/NĐ-CP, cho vay ưu đãi hộ nghèo với mức tối đa 100 triệu đồng và 2 tỷ đồng cho doanh nghiệp có từ 70% tổng số lao động là người dân tộc thiểu số. Chương trình cho vay ưu đãi do NHCSXH thực hiện hướng đến các đối tượng vay vốn trong các lĩnh vực và chuỗi giá trị trọng điểm của từng tỉnh. GREAT sẽ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa NHCSXH và các cơ quan chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhằm thúc đẩy thực hiện Nghị định và mở rộng phạm vi tiếp cận cho vay ưu đãi đối với phụ nữ dân tộc thiểu số yếu thế.



Phát triển các gói vay phù hợp trong các chuỗi giá trị quan trọng đối với phụ nữ dân tộc thiểu số

GREAT đang hợp tác với nhiều ngân hàng thương mại để điều chỉnh và mở rộng phạm vi tiếp cận các sản phẩm cho vay hiện có đối với phụ nữ dân tộc thiểu số. Tập trung vào các chuỗi giá trị nông nghiệp và du lịch trọng điểm, GREAT đang hỗ trợ các đối tác đánh giá và xây dựng các sản phẩm tài chính, bao gồm các sản phẩm dựa trên dòng tiền, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số lãnh đạo. Tiểu dự án sẽ thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên liên quan và hợp tác chặt chẽ ba bên giữa người vay, ngân hàng và doanh nghiệp đầu ngành, bao gồm nhà cung cấp đầu vào, nhà chế biến và đơn vị kinh doanh lẻ hành.



Nâng cao năng lực về tiết kiệm và phát triển các sản phẩm tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đa dạng

GREAT đang hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thúc đẩy thói quen tiết kiệm của phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm mang lại sự bảo đảm tài chính và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động lớn. Hầu hết các sản phẩm tiết kiệm hiện nay đều được thiết kế dành cho những người ở thành phố và có số tiền gửi lớn, vì vậy tiểu Dự án hướng đến việc điều chỉnh và tiếp thị các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhỏ và đều đặn của phụ nữ dân tộc thiểu số. Tiểu dự án sẽ hỗ trợ thúc đẩy thói quen tiết kiệm tốt hơn trong cộng đồng dân tộc thiểu số nhờ phát huy lợi thế của công nghệ hiện đại, các sản phẩm thông minh và các kênh phân phối mới.



Tăng cường năng lực tiếp cận dịch vụ tài chính và đào tạo kiến thức tài chính

GREAT đang hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ đào tạo kiến thức tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số, bao gồm nâng cao năng lực cho Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng về giáo dục tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số. GREAT làm việc với đối tác Hội Liên hiệp Phụ nữ và bộ phận đào tạo của các ngân hàng nhằm hỗ trợ họ cải thiện và thể chế hóa bộ công cụ giáo dục tài chính - bao gồm ứng dụng di động và đào tạo giảng viên nguồn bao gồm:

- Nâng cao kiến thức tài chính cơ bản cho người vay, người có khả năng vay và người tiết kiệm.
- Nâng cao kỹ năng quản lý thu chi; ghi chép và quản lý tài chính hộ; cũng như quản lý tài chính trong sản xuất và kinh doanh nhằm định vị phụ nữ dân tộc thiểu số là khách hàng tiềm năng của ngân hàng và tăng cường khả năng vay vốn.
- Tăng cường sự tin cậy của khách hàng đối với các tổ chức cho vay, giúp họ yên tâm khi giao dịch.

ĐỐI TÁC

GREAT đang hợp tác với Trung tâm VietED, các ngân hàng như NHCSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các tổ chức tài chính khác và Hội Liên hiệp Phụ nữ để xây dựng và thúc đẩy tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Với vai trò là đối tác chính về kỹ thuật, Trung tâm VietED sẽ:

- 1 Quản lý tổng thể tiểu dự án
- 2 Quản lý các hoạt động về phía người vay, người tiết kiệm
- 3 Cung cấp chuyên gia quốc tế, đặc biệt là tư vấn và quản lý các hoạt động về phía bên cho vay
- 4 Chia sẻ bài học kinh nghiệm đồng thời hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô các sản phẩm, dịch vụ và mô hình thành công

KẾT QUẢ KỲ VỌNG CHÍNH



Nhiều sản phẩm cho vay theo chuỗi giá trị và dòng tiền dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số được thiết kế, quảng bá và tiếp cận rộng rãi.

Các sản phẩm tiết kiệm an toàn, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu và thói quen tiết kiệm của phụ nữ dân tộc thiểu số được phát triển.



Tăng giải ngân vốn vay ưu đãi cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhờ việc hợp lý hóa quy trình thực hiện và tăng cường hợp tác trong quá trình triển khai Nghị định 28.



Kiến thức tài chính của phụ nữ dân tộc thiểu số được nâng cao thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ đào tạo, bộ công cụ và công nghệ liên quan đến cung ứng sản phẩm ngân hàng.



Yếu tố xuyên suốt trong tài chính toàn diện

GREAT nhận thấy rằng tài chính toàn diện là ưu tiên hàng đầu trong phát triển nông nghiệp và du lịch, vì cả hai lĩnh vực đều tiềm ẩn những thách thức và cơ hội rõ rệt liên quan đến tiếp cận tài chính. Việc mở rộng tiếp cận tài chính cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh doanh cho doanh nhân nữ và hội nhập số trong cộng đồng và doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại các tỉnh Lào Cai và Sơn La.



Chi tiết liên hệ

Để biết thêm thông tin về hoạt động của Dự án liên quan đến tài chính toàn diện, vui lòng liên hệ:

(Bà) Ngô Thị Minh Hà

Cán bộ Tài chính và Kiểm soát nội bộ cao cấp

Dự án GREAT

📍 Tầng 7, tòa nhà Vinapaco, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

✉️ ha.ngo@aus4equalityvn.org

☎️ 0914990100

GREAT